

รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศ

ครั้งที่ 12/2557

วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.2 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ระดับหน่วยงาน (พ.ศ. 2556 – 2560)

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) ของสำนักบรรณสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งฝ่าย/ศูนย์ ได้พิจารณาเบื้องต้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 3.2

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ระดับหน่วยงาน (พ.ศ. 2556 – 2560) ของสำนักบรรณสารสนเทศ โดยเพิ่มเติมและปรับข้อมูลในเบื้องต้น ดังนี้

หัวข้อ	ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ มสธ. 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560)	ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ที่ สบ. เสนอกำหนดให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มสธ.5 ปี (พ.ศ. 2556 -2560)	มติที่ประชุม
ปณิธาน	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชในฐานะเป็น มหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาดลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะ แก่ ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อ สำหรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการของ บุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอน ทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียน สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามป	สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช และเป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิต ตามอัธยาศัยสำหรับประชาชน	มอบให้ทุกฝ่าย 1. ไปหารือกับบุคลากรในสังกัดเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปณิธาน วิสัยทัศน์ คุณค่า วัฒนธรรมองค์กร อีกครั้งหนึ่ง 2. พิจารณาเสนอชื่อกิจกรรม/โครงการ และค่าเป้าหมาย ของปี 2558 , 2559 , 2560 สำหรับกลยุทธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 3. ส่งผลการพิจารณาข้อ 1 และ 2 ไปยัง สำนักงานเลขานุการ ภายในวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 เพื่อรวบรวมและบันทึกลงใน แบบฟอร์มการเสนอแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) ของ สำนักบรรณสารสนเทศก่อนพิจารณาร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
วิสัยทัศน์ (Vision)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้น นำของโลก ที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล ให้การศึกษา ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน	สำนักบรรณสารสนเทศเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยในระบบ การศึกษาทางไกลที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ และเป็น แหล่งการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนและชุมชน ท้องถิ่น	
คุณค่า (value)	1) มีบทบาทโดดเด่นในสังคม โดยเป็นแหล่งเรียนรู้เปิดใน ระดับอุดมศึกษา สำหรับทุกคน (Open for all) 2) เป็นผู้นำทางการสร้างนวัตกรรมระบบการศึกษา ทางไกล สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) บุคลากร “มีสุขภาวะในการทำงาน” 4) ส่งเสริมกิจกรรมทุกด้านเพื่อความสำเร็จในการเรียนรู้ ของนักศึกษาทุกคน		

หัวข้อ	ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ มสธ. 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560)	ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ที่ สบ. เสนอกำหนดให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มสธ.5 ปี (พ.ศ. 2556 -2560)	มิติที่ประชุม
วัฒนธรรม องค์กร (STOU Culture)	<p>S = Synergy หมายถึง ร่วมแรงใจ</p> <p>มีองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม คือ Organization First, Teamwork, Workforce Focus</p> <p>T = Transparency หมายถึง ใฝ่คุณธรรม มีองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม คือ Social Responsibility, Management by Fact, Morals &amp; Ethics</p> <p>O = Originality หมายถึง นำสิ่งใหม่</p> <p>มีองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม คือ Focus on the Future, Focus on Innovation, Visionary Leadership</p> <p>U = Ubiquitous Learning หมายถึง เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา</p> <p>มีองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม คือ Focus on Customer, Lifelong Learning, System Perspective</p> <p><b>“ร่วมแรงใจ ใฝ่คุณธรรม นำสิ่งใหม่ เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา”</b></p>	<p>ค่านิยม</p> <p><b>Office of Documentation and Information, STOU</b></p> <p>O - Open Minded (รับฟัง เปิดใจ รับสิ่งใหม่), Organization First (องค์กร ส่วนรวมมาก่อน), Organizing (จัดการเป็นระบบ ระเบียบ), Optimistic (คาดหวังสิ่งดีงาม มองการณ์ในแง่ดี)</p> <p>D - Determination (มีความมุ่งมั่น), Development (พัฒนาต่อเนื่อง), Dependable เชื่อถือได้ วางใจได้, Devotion to Customer (มุ่งเน้นผู้รับบริการ เป็นสำคัญ)</p> <p>I - Integrity (รวมเป็นหนึ่งไม่แบ่งแยก ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม), Innovative (ปรับปรุง สร้างสรรค์ใหม่), Inspiration (แรงบันดาลใจ ก่อให้เกิด)</p> <p><b>“ บริการด้วยใจ ใฝ่หาความรู้ สู่การพัฒนา เป็นคลังปัญญา มสธ.”</b></p>	
พันธกิจ (Mission)	<p><b>พันธกิจ</b></p> <p>พันธกิจที่ 1. พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ</p>	<p>1. แสวงหา สร้างสรรค์ และพัฒนาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเพื่อสนับสนุนพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย</p>	<p>1. แสวงหา พัฒนา และจัดการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเพื่อสนับสนุนพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย</p>

หัวข้อ	ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ มสธ. 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560)	ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ที่ สบ. เสนอกำหนดให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มสธ.5 ปี (พ.ศ. 2556 -2560)	มิติที่ประชุม
	<p>พันธกิจที่ 2. วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาทางไกลและ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน</p> <p>พันธกิจที่ 3. บริการวิชาการโดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และองค์กรสถาบันในสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมฐานความรู้</p> <p>พันธกิจที่ 4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่ ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ</p> <p>พันธกิจที่ 5. พัฒนางค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัย เปิดชั้นนำของโลก</p>	<p>2. จัดบริการห้องสมุดและสารสนเทศแก่นักศึกษาคณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล และผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัย</p> <p>3. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป</p> <p>4. จัดบริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับประวัติ พัฒนาการ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย</p>	<p>2. จัดบริการห้องสมุดและสารสนเทศแก่นักศึกษาคณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล และกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัย</p> <p>3. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป</p> <p>4. จัดบริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับประวัติ พัฒนาการ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย</p>
พันธกิจ (Mission)/  ประเด็นยุทธศาสตร์	<p>พันธกิจที่ 1. พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ</p> <p><i>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1</i> เพิ่มศักยภาพบัณฑิต/กำลังคนของประเทศ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับ</p>	<p>รับประเด็นกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยจาก 50 ข้อ</p> <p>ที่เกี่ยวข้องตรง 26 ข้อ มากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของสำนักบรรณสารสนเทศ รวม 31 กลยุทธ์/ มาตรการ/ กิจกรรม</p> <p>(มีส่วนที่เป็นโครงการยุทธศาสตร์ใหม่และภารกิจพื้นฐานงานประจำ- ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์รวมอยู่ด้วย)</p> <p>1.แผนงานพัฒนาวิชาการการเรียนการสอนทางไกลระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา</p>	

หัวข้อ	ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ มสร. 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560)	ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ที่ สบ. เสนอกำหนดให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มสร.5 ปี (พ.ศ. 2556 -2560)	มิติที่ประชุม
	สากล	<p>ภารกิจพื้นฐาน/กลยุทธ์/มาตรการ/กิจกรรม</p> <p>1.1.2 (C1 เดิม) (1) พัฒนาบริการห้องสมุดและสารสนเทศให้มีคุณภาพ ทันสมัย และเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ (จำนวนผู้รับบริการ./ร้อยละที่เพิ่มขึ้น)</p> <p>(2).จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดแก่กลุ่มเป้าหมายทุกช่องทาง (fb – จำนวนเพื่อน จำนวนเรื่องที่เพิ่มในแต่ละปี) (ต่อเนื่อง)</p>	<p>1.1.2 (C1 เดิม) (1) บริการห้องสมุดและสารสนเทศให้มีคุณภาพ ทันสมัย และเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ (จำนวนผู้รับบริการ)</p> <p>(2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดแก่กลุ่มเป้าหมายทุกช่องทาง (fb- จำนวนเพื่อน จำนวนเรื่องที่เพิ่มในแต่ละปี)(ต่อเนื่อง)</p>

หัวข้อ	ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ มสธ. 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560)	ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ที่ สบ. เสนอกำหนดให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มสธ.5 ปี (พ.ศ. 2556 -2560)	มติที่ประชุม
	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการและยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากลตามอัตลักษณ์ของสถาบัน</p>	<p><b>ภารกิจพื้นฐาน/กลยุทธ์/มาตรการ/กิจกรรม</b></p> <p>2.1.1 (F1 เดิม) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ</p> <p>(ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาใหม่ทุกสาขาวิชาต่อจำนวนทรัพยากรที่จัดหาใหม่ทั้งหมด)</p> <p>2.1.2. พัฒนาบริการห้องสมุดและสารสนเทศให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ</p> <p>(ร้อยละจำนวนครั้งการประชุมที่มีวาระเกี่ยวกับการจัดบริการ ผู้รับบริการ และการจัดการข้อร้องเรียนต่อจำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด) (ต่อเนื่อง)</p> <p>2.1.4 พัฒนาสารสนเทศดิจิทัล</p> <p>(จำนวนระเบียบสารสนเทศดิจิทัล ทุกแหล่ง รวมกัน ) (ต่อเนื่อง)</p>	<p>2.1.1 (F1 เดิม) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ</p> <p><u>และ</u> ฝากหน่วยจัดทําฯ พิจารณาเรื่องการจัดหาหนังสือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามที่สำนักวิชาการขอความอนุเคราะห์มา ในรายละเอียดการดำเนินงานเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา/หารือกับ สว. ต่อไป</p> <p>(ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาใหม่ทุกสาขาวิชาต่อจำนวนทรัพยากรที่จัดหาใหม่ทั้งหมด)</p> <p>เน้นการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการ และ ให้กำหนดเป็นวาระสืบเนื่องประจำ ในการประชุมผู้บริหาร สบ.</p> <p>2.1.2. พัฒนาบริการห้องสมุดและสารสนเทศให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ</p> <p>(ร้อยละจำนวนครั้งการประชุมที่มีวาระเกี่ยวกับการจัดบริการ ผู้รับบริการ และการจัดการข้อร้องเรียนต่อจำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด) (ต่อเนื่อง)</p> <p>2.1.4 พัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลของห้องสมุดในเครือข่ายคลังทรัพยากรการเรียนรู้ TCU Globe</p> <p>(จำนวนระเบียบสารสนเทศดิจิทัล ทุกแหล่ง รวมกัน) (ต่อเนื่อง)</p>

หัวข้อ	ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ มสธ. 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560)	ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ที่ สบ. เสนอกำหนดให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มสธ.5 ปี (พ.ศ. 2556 -2560)	มิติที่ประชุม
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการให้บริการ การศึกษาสู่สากล	<p>ภารกิจพื้นฐาน/กลยุทธ์/มาตรการ/กิจกรรม</p> <p>3.1.1 (c 1 เดิม) (1) จัดบริการห้องสมุดให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ (ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุด)</p> <p>(1 2 เดิม) (2) พัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรและเครือข่ายเพื่อการบริการห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกล (ครอบคลุม 5 กลุ่ม คือ 1. กลุ่ม PULINET 2.กลุ่มห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 3.กลุ่มกศน/กทม 4.กลุ่มกรมราชทัณฑ์ และ 5.กลุ่ม ศวน. มสธ.)</p>	<p>3.1.1 (c1 เดิม) (1) จัดบริการห้องสมุดให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ (จำนวนกิจกรรมที่มีการยกระดับคุณภาพการให้บริการ เน้นความเป็นมาตรฐานในการให้บริการ</p> <p>(1 2 เดิม) (2) พัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรและเครือข่ายเพื่อการบริการห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกล (ครอบคลุม 5 กลุ่ม คือ 1. กลุ่ม PULINET 2.กลุ่มห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 3.กลุ่มกศน/กทม 4.กลุ่มกรมราชทัณฑ์ และ 5.กลุ่ม ศวน. มสธ.) (จำนวนครั้งการเข้าร่วม/จัด กิจกรรม)</p>
	<p>พันธกิจที่ 3. บริการวิชาการโดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และองค์กรสถาบันในสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมฐานความรู้</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคมและมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต</p>	<p>ภารกิจพื้นฐาน/โครงการยุทธศาสตร์</p> <p>5.2.3 (c2 เดิม) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลที่เข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (จำนวนแหล่งเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร/โครงการประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกล) (ต่อเนื่อง)</p> <p>5.2.4 จัดทำโครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุดและสารสนเทศสู่สังคม</p> <p>(1) โครงการบรรยายฝึกอบรมทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ เรื่อง การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยมาตรฐาน RDA (ใหม่)</p> <p>(2) โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ.เพื่อสังคมใน</p>	<p>5.2.3 (c2 เดิม) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลที่เข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (จำนวนแหล่งเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร/โครงการประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกล) (ต่อเนื่อง)</p> <p>5.2.4 จัดทำโครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุดและสารสนเทศสู่สังคม</p> <p>(1) โครงการบรรยายฝึกอบรมทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ เรื่อง การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยมาตรฐาน RDA (ใหม่)</p> <p>(2) โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ.เพื่อสังคมในเขตพื้นที่</p>

หัวข้อ	ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ มธร. 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560)	ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ที่ สบ. เสนอกำหนดให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มธร.5 ปี (พ.ศ. 2556 -2560)	มิติที่ประชุม
	<p><b>พันธกิจที่ 4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่ ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ</b></p> <p><i>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6</i> ส่งเสริมทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาอุทยานการศึกษา เพื่อเผยแพร่ และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติอย่างยั่งยืน</p>	<p>เขตพื้นที่บริการศูนย์วิทย์พัฒนา 10 แห่ง (ใหม่)</p> <p>5.2.5 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (จำนวนครั้งการจัดกิจกรรมให้การศึกษาผู้ใช้ ทั้งภายใน และภายนอก) (ใหม่)</p> <p>6.1.1 พัฒนากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในชุมชน (กิจกรรมศึกษาดูงาน นำชม ห้อง ร. 7 และ 120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก ปี 2556-2557-2558 จำนวนครั้ง และเรื่องจำนวนคนเข้าชม ที่สนับสนุนให้ยืมนิทรรศการ นนทบุรีศึกษา (ต่อเนื่อง/ใหม่)</p> <p>6.1.4 พัฒนาสารสนเทศเฉพาะด้านเพื่อบริการสู่สาธารณะ</p> <p>(1) พัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ และนิทรรศการออนไลน์ (จำนวนเรื่องที่พัฒนาให้บริการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ) (ต่อเนื่อง/ใหม่)</p> <p>(2) โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรีเพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน (ใหม่)</p> <p>(3) โครงการพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นสู่ชุมชนในเขตพื้นที่บริการศูนย์วิทย์พัฒนา 10 แห่ง (ใหม่)</p>	<p>บริการศูนย์วิทย์พัฒนา 10 แห่ง (ใหม่)</p> <p>5.2.5 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (จำนวนครั้งการจัดกิจกรรมให้การศึกษาผู้ใช้ทั้งภายใน และภายนอก) (ใหม่)</p> <p>6.1.1 พัฒนากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในชุมชน (กิจกรรมศึกษาดูงาน นำชม ห้อง ร. 7 และ 120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก ปี 2556-2557-2558 จำนวนครั้ง และเรื่องจำนวนคนเข้าชม ที่สนับสนุนให้ยืมนิทรรศการนนทบุรีศึกษา (ต่อเนื่อง/ใหม่)</p> <p>6.1.4 พัฒนาสารสนเทศเฉพาะด้านเพื่อบริการสู่สาธารณะ</p> <p>(1) พัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ และนิทรรศการออนไลน์ (จำนวนเรื่องที่พัฒนาให้บริการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ) (ต่อเนื่อง/ใหม่)</p> <p>(2) โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรีเพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน (ใหม่)</p> <p>(3) โครงการพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นสู่ชุมชนในเขตพื้นที่บริการศูนย์วิทย์พัฒนา 10 แห่ง (ใหม่)</p>



หัวข้อ	ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ มสธ. 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560)	ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ที่ สบ. เสนอกำหนดให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มสธ.5 ปี (พ.ศ. 2556 -2560)	มิติที่ประชุม
	<p><b>พันธกิจที่ 5. พัฒนองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิด ชั้นนำของโลก</b></p> <p><i>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการไปสู่ การบริหารจัดการที่ดี</i></p> <p><i>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งของระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองค์กรและมุ่งสู่เป็น สากล – Our STOU Culture</i></p>	<p><b>ภารกิจพื้นฐาน/กลยุทธ์/มาตรการ/กิจกรรม</b></p> <p>7.1.2 (L1 เดิม) พัฒนาสำนักส่งเสริมฯที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (จำนวนเรื่องดำเนินการสำเร็จในการพัฒนาองค์กรที่มี แนวปฏิบัติที่ดี)</p> <p>7.1.3 จัดโครงสร้างองค์กรที่เป็นภายในที่เป็นอยู่ปัจจุบัน เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ปรับปรุง)</p> <p>7.1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ดี ภายในสำนักบรรณสารสนเทศ (ปรับปรุง)</p> <p><b>ภารกิจพื้นฐาน/กลยุทธ์/มาตรการ/กิจกรรม</b></p> <p>8.1.2 (I1 เดิม) กำหนดการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย งานจากสำนักสู่ระดับบุคคล เพื่อใช้ในการมอบหมายงาน</p>	<p>7.1.2 (L1 เดิม) พัฒนาสำนักส่งเสริมฯที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (จำนวนเรื่องดำเนินการสำเร็จในการพัฒนาองค์กรที่มีแนวปฏิบัติ ที่ดี)</p> <p>7.1.3 จัดโครงสร้างองค์กรที่เป็นภายในที่เป็นอยู่ปัจจุบันเสนอสภา มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ปรับปรุง)</p> <p>7.1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ดีภายในสำนัก บรรณสารสนเทศ (ปรับปรุง)</p> <p>8.1.2 (I1 เดิม) ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายงานจากสำนักสู่ระดับ บุคคล เพื่อใช้ในการมอบหมายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>

หัวข้อ	ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ มสธ. 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560)	ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ที่ สบ. เสนอกำหนดให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มสธ.5 ปี (พ.ศ. 2556 -2560)	มิติที่ประชุม
	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 นำไอซีทีมาใช้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ในทุกพันธกิจ – I-DU ( ICT Driven University)</p>	<p>และประเมินผลการปฏิบัติงาน (ต่อเนื่อง)</p> <p>8.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีภายในสำนักบรรณสารสนเทศ (ปรับปรุง/เพิ่ม)</p> <p>8.1.4 จัดทำข้อมูลรายละเอียดภาระงาน และอัตรากำลังตำแหน่งงานที่ใกล้เคียงภายใน 10 ปี (2556-2565) (เพิ่ม)</p> <p>8.1.5 (11เดิม) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพ และมีความก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น (ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเตรียม/วิชาชีพ จำนวนครั้งของการมีกิจกรรมเพื่อเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น</p> <p>8.1.6 ฝึกอบรมพัฒนาค่านิยมร่วมองค์กร (ใหม่)</p> <p>8.1.7 จัดกิจกรรมสร้างเสริมขวัญ กำลังใจ และเสริมสร้างสุขภาวะในการทำงานห้องสมุดให้บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ (ใหม่)</p> <p>9.1.2 จัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาด้าน ICT ที่จำเป็นเหมาะสมสำหรับบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศเพื่อปฏิบัติงาน และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อเนื่อง/ใหม่)</p>	<p>(ต่อเนื่อง)</p> <p>8.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีภายในสำนักบรรณสารสนเทศ (ปรับปรุง/เพิ่ม)</p> <p>8.1.4 จัดทำข้อมูลรายละเอียดภาระงาน และอัตรากำลังตำแหน่งงานที่ใกล้เคียงภายใน 10 ปี (2556-2565) (เพิ่ม)</p> <p>8.1.5 (11เดิม) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพ และมีความพร้อมในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น</p> <p>8.1.6 ฝึกอบรมพัฒนาค่านิยมร่วมองค์กร (ใหม่) (จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม)</p> <p>8.1.7 จัดกิจกรรมสร้างสุขภาวะในการทำงานห้องสมุดให้บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ (ใหม่) (จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ)</p> <p>9.1.2 จัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาด้าน ICT ที่จำเป็นเหมาะสมสำหรับบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศเพื่อปฏิบัติงาน และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อเนื่อง/ใหม่) (จำนวนกิจกรรม / จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม)</p>

หัวข้อ	ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ มสธ. 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560)	ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ที่ สบ. เสนอกำหนดให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มสธ.5 ปี (พ.ศ. 2556 -2560)	มิติที่ประชุม
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน กายภาพที่เอื้อต่อการทำงานและการเรียนรู้	<p>9.1.3 ปรับปรุง/พัฒนาฐานข้อมูลรองรับการบริหารจัดการ ทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะด้าน/ลักษณะพิเศษเพื่อ ปฏิบัติงานและให้บริการ (ใหม่)</p> <p>9.1.4 จัดหา/ร่วมมือเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการบริการห้องสมุดและสารสนเทศที่ ทันสมัย (ต่อเนื่อง)</p> <p><b>ภารกิจพื้นฐาน/กลยุทธ์/มาตรการ/กิจกรรม</b></p> <p>10.1.1 ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง แก้ปัญหา กายภาพพื้นที่ห้องสมุดไม่เพียงพอ</p> <p>(1) สำรวจสื่อการศึกษาเพื่อปรับ/ขยายชั้นหนังสือ (ต่อเนื่อง/ใหม่)</p> <p>(2) เตรียมข้อมูลและร่วมดำเนินการโครงการ ก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ “อาคาร 120 ปี ประชาธิปไตย” ให้เป็นอาคารเขียว (Green Building)</p> <p>10.1.2 ส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน และการสร้าง สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน</p> <p>(1) ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายประหยัดพลังงานของ มหาวิทยาลัย</p> <p>(2) ดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายการจัดการห้องสมุด สีเขียว (ใหม่)</p> <p><b>รวมกลยุทธ์ระดับสำนัก 31 กลยุทธ์ + 2</b></p>	<p>9.1.3 ปรับปรุง/พัฒนาฐานข้อมูลรองรับการบริหารจัดการทรัพยากร สารสนเทศเฉพาะด้าน/ลักษณะพิเศษเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการ (ใหม่)</p> <p>9.1.4 จัดหา/ร่วมมือเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้กับ การบริการห้องสมุดและสารสนเทศที่ทันสมัย (ต่อเนื่อง)</p> <p>10.1.1 ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงแก้ปัญหา กายภาพพื้นที่ห้องสมุดไม่เพียงพอ</p> <p>(1) สำรวจสื่อการศึกษาเพื่อปรับ/ขยายชั้นหนังสือ (ต่อเนื่อง/ใหม่)</p> <p>(2) เตรียมข้อมูลและร่วมดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคาร ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ “อาคาร 120 ปี ประชาธิปก” ให้เป็น อาคารเขียว (Green Building)</p> <p>10.1.2 ส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน และการสร้าง สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน</p> <p>(1) ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายประหยัดพลังงานของ มหาวิทยาลัย</p> <p>(2) ดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายการจัดการห้องสมุด สีเขียว (ใหม่)</p>

หัวข้อ	ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ มสร. 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560)	ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ที่ สบ. เสนอกำหนดให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มสร.5 ปี (พ.ศ. 2556 -2560)	มติที่ประชุม
--------	---	--	--------------

